
Hagsmunaráð

Fundur 2. maí 2019



Dagskrá fundar:  

Dagskrá:

• Elín Sigríður Óladóttir, samráðsfulltrúi Landsnets,
Samantekt á vinnu hagsmunaráðs sl. starfsár

• Bryndís Skúladóttir, ráðgjafi, VSÓ ráðgjöf

Kynning á niðurstöðu könnunar vegna samráðsvinnu 

• Gnýr Guðmundsson, verkefnastjóri áætlana á þróunar- og tæknisviði Landsnets,

Kynning á Kerfisáætlun 2019-2028

• Umræður og samantekt undir stjórn Páls Jenssonar formanns hagsmunaráðs sem einnig stýrir 
fundinum

• Dagskrárlok áætluð kl:15.00



Aukið samráð – af hverju? 

• Ný stefna - Ný nálgun

• Gagnrýni – skortur á upplýsingum 

• Athugasemdir og kærur

• Samfélagið og sáttin



Hlutverk hagsmunaráðs 

• Hagsmunaráði er áætlað að skapa vettvang umræðna milli hagaðila í 

samfélaginu 

• Vera ráðgefandi fyrir Landsnet 

• Horft til erlendra fyrirmynda, m.a. Energinet í Danmörku, Elia í Belgíu 

og NationalGrid í Bretlandi – aukin samskipti – bætt áætlanagerð

• Fundar 3-5 sinnum á ári til að ná samfellu og skilvirkni í vinnu ráðsins.

• Fjölbreytt miðlun upplýsinga með margvíslegum hætti. 



Tilgangur hagsmunaráðs

Aukið samráð

Aukinn skilningur

Nýjar lausnir

Aukin sátt

Viðfangsefni

• Samráðsvettvangur fyrir ólíka og fjölbreytta hagsmunaaðila
• Miðlun upplýsinga og milliliðalaust samtal 
• Gagnsæi, þar sem fundargerðir og gögn verði öllum aðgengileg

• Virkara samtal, ný nálgun og breytt vinnubrögð
• Aðilar gera grein fyrir hagsmunum sínum og áherslum þeim tengdum
• Þörf, öryggissjónarmið og hlutverk raforkuinnviða

• Skilgreina og ræða helstu hagsmuni sem tengjast þróun raforkukerfisins
• Draga fram helstu áskoranir um framtíð flutningskerfisins
• Móta sameiginlega forgangsröðun viðfangsefna um uppbyggingu raforkuinnviða

• Vettvangur til að setja fram nýjar hugmyndir og leiðir að lausnum
• Lagaumgjörð, ferli ákvarðana, áherslur í samfélaginu, samráð, tækni, valkostir, o.fl.
• Framtíðarsýn og sviðsmyndir 

• Umræða um hlutverk flutningskerfi raforku og tengsl þess við samfélag og umhverfi
• Heildarhagsmunir að leiðarljósi við uppbyggingu flutningskerfisins
• Vönduð áætlanagerð á breiðari grunni enn áður



Hagsmunaaðilar

Fulltrúi tilnefndur Hlutverk

Samorka Dreifiveitur

Samorka Orkuframleiðendur

Fulltrúi tilnefndur Hlutverk

Samtök Iðnaðarins Stórnotendur

Samtök Iðnaðarins Smærri iðnaðar

Bændasamtökin Landbúnaður

Samtök fyrirtækja í 
sjávarútvegi

Fulltrúi sjávarútvegs

Neytendasamtökin Fulltrúi heimila

Fulltrúi tilnefndur Hlutverk

Samband íslenskra
sveitarfélaga

Skipulag og nærsamfélag

Samtök ferðaþjónustunnar Útvist og ferðaþjónusta

Landvernd Umhverfisáhrif

Ungir umhverfisverndarsinnar Umhverfisáhrif

Alþýðusamband Íslands Samfélag og atvinna

Íslandsstofa Atvinnuþróun

Byggðastofnun Byggðaþróun

Orkugeirinn Orkunotendur

Samfélag og umhverfi

Fulltrúi tilnefndur Hlutverk

Háskóli Íslands Hagrænir þættir

Háskólinn í Reykjavík Tækni, öryggi og loftlagsmál

Háskólinn á Akureyri Ferðaþjónusta, umhverfismál

Auk hagsmunaaðila - Fræðasamfélagið



Fyrsta starfsár hagsmunaráðs

• 5 fundir – 4 hefðbundnir auk vinnustofu 

• Viðvangsefni:  
• Kynning á kerfisáætlun, 

• Jarðstrengir í flutningskerfi, 

• Siðfræði samráðs

• Umfjöllun um gjaldskrá Landsnets og samanburður á kostnaði við 
raforkuflutning og dreifingu



Fyrsta starfsár hagsmunaráðs

Vinnustofan: 

1. Uppsetning vinnslu
• Hvernig er best að stilla upp vinnslu á móti sviðsmyndum um 

raforkunotkun?

2. Stefna stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis
• Frá sjónarhorni afhendingaröryggis

• Mótun kerfisáætlunar m.t.t. stefnu

• Viðhorfskönnun: Hluti af úttekt á samráðsvinnunni



Útkoma og afurð vinnu ráðsins

• Miðlun upplýsinga og ólíkra sjónarmiða

• Aukið traust og skilningur varðandi framtíðar uppbyggingu 

raforkukerfisins

• Aukið gagnsæi í áætlanagerð

• Nýjar áherslur í viðfangsefnum um uppbyggingu innviða

• Nýtt: Áhrif á efnistök og gerð kerfisáætlunar



Hvað er framundan?

Mat á samráðsvinnunni 
• Hvað hefur tekist vel og hvað má bæta og/eða breyta?

• Niðurstöður úr könnuninni koma sterkt inn þar

• Samráð við þá sem hafa nú þegar slitið barnsskónum

Annað starfsár hefst í september í takti við nýja kerfisáætlun
• Ríkari aðkoma á fyrri stigum við gerð kerfisáætlunar

• Horfum til vinnustofufyrirkomulagsins í meira mæli

• Vinnum áfram með listann góða




